

Tăng cường chống khai thác IUU để ngành thủy sản phát triển bền vững

Chiều ngày 25/10, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và 28 tỉnh, thành phố có biển.

Chiều ngày 25/10, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận triển khai công tác ứng phó với bão số 6.

Triển khai công tác ứng phó với bão số 6

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thủy văn trung ương, bão số 6 được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp, hướng di chuyển và cấp độ gió có thể còn thay đổi do tác động của nhiễu hình thế thời tiết trên biển, có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương nêu cao tính chủ động, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên tổ chức theo dõi sát sao, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa, lũ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động,

loại, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm với quan điểm vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, vi phạm hình sự thì xử lý hình sự. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trong và ngoài nước về kết quả chống khai thác IUU; bảo đảm các mặt tích cực được lan tỏa, vận động ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước "thế vàng" cho Việt Nam.

MẠNH THẮNG

Đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Tổ chức rà soát, kiểm đếm, tích cực thông tin, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, khẩn trương về nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương cần chú ý tình hình thiên biến chủ động thực hiện phương án sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai gây ra.

HÀ THANNH

Huy động 33.000 tỷ đồng kiến cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023

Sáng ngày 25/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xã hội hóa về kiến cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

vi tương lai của nền giáo dục nước nhà. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Cùng với đầu tư từ ngân sách nhà nước, việc huy động xã hội hóa là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học khang trang, tạo động lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo nhu cầu (dự tính 10.794 phòng).

DẶNG ANH

Nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ

Hiện nay, tiến độ thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh không đạt kế hoạch đề ra, có dự án phải gia hạn đến 2 lần nhưng tiến độ vẫn rất chậm; một trong số nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).



Thảm bê tông nhựa đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình có chiều dài 8,4km. Đến nay, 2 hạng mục cầu trên tuyến gồm cầu ngang S1 và cầu Kiến Giang đã hoàn thành; phần nền đường cũng đã thi công đến cấp phối đá dăm khoảng 90%; thảm bê tông nhựa khoảng 50%. Ngoài ra, các hạng mục cây xanh, dải phân cách trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành.

tháng 10/2024. Như vậy, dự án sẽ không thể hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng. Dự án nâng cấp, cải tạo đường 454, đoạn từ thành phố Thái Bình đi cầu Sa Cao có chiều dài khoảng 8km, được chia thành 2 giai đoạn triển khai. Sau hơn 3 năm, đến nay dự án mới chỉ hoàn thành 75% khối lượng. Dự án này đã 2 lần phải gia hạn hợp đồng nhưng tiến độ vẫn không đạt kế hoạch.

vị trí cầu Cọi chủ yếu do các hộ chưa thống nhất giữa diện tích đất thực tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ gốc. UBND huyện Vũ Thư đã mời các gia đình đến để vận động, tuyên truyền, giải thích, đối thoại tháo gỡ vướng mắc. Đối với các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, UBND huyện đã lên phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và tài sản trên đất trong phạm vi GPMB của một số hộ dân để phục vụ thi công dự án.

NGUYỄN THỜI

Quỳnh Lâm nỗ lực phục hồi sản xuất

Bão số 3 và lũ tháng 9/2024 đã làm 70% diện tích lúa mùa và cây màu của xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) ảnh hưởng nặng nề. Để bù đắp thiệt hại, người dân trong xã nỗ lực phục hồi sản xuất, tập trung trồng cây vụ đông.

Xã Quỳnh Lâm giáp sông Luộc, được coi là "rốn lũ" của huyện Quỳnh Phụ với 1 mặt giáp đê chính, 3 mặt giáp đê bồi. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào trồng cây màu để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bão lũ đã làm toàn bộ diện tích lúa mùa và cây màu của xã bị ảnh hưởng lớn. Theo thống kê, 60ha lúa mùa bị ngập, hơn 150ha cây rau màu đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển, nhiều diện tích sắp đến vụ thu hoạch đều chìm trong nước gần như không cho thu hoạch.

chóng ổn định đời sống, phục hồi sản xuất. Bà Nguyễn Thị Yến, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Mỹ chia sẻ: Chúng tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên tích cực tài sản xuất để bù đắp lại những thiệt hại do bão lũ gây ra. Với riêng gia đình tôi, hơn 1,5 mẫu hoa màu và 4 sào lúa gần như không được thu hoạch, gia đình tôi chúch gieo trồng lại, tập trung trồng các giống ngô cho năng suất và giá trị kinh tế cao kết hợp với trồng lúa. Đến nay, diện tích sắp đến vụ thu hoạch đều chìm trong nước gần như không cho thu hoạch. Ông Đỗ Kim Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thiên tai qua đi, mặc dù thiệt hại rất lớn song với tinh thần đoàn kết, người dân trong xã nỗ lực, nhanh chóng ổn định và phục hồi sản xuất.

rong diện tích gieo trồng. Hy vọng thời tiết thuận lợi để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ đông năm nay, xã Quỳnh Lâm gieo trồng trên 200ha, trong đó tập trung vào một số cây chủ lực như ngô, lạc. Vừa qua, địa phương được tiếp nhận 168kg ngô nếp giống, 79kg rau màu các loại để cấp cho người dân gieo trồng. "Từ nguồn giống hỗ trợ, người dân rất hưởng ứng mở rộng diện tích để bảo đảm năng suất với quyết tâm bù đắp lại thiệt hại do bão lũ gây ra. Hiện tại, các thôn trong xã gieo trồng được hơn 120ha, chủ yếu là ngô và một số loại rau màu. Địa phương tích cực tuyên truyền người dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng để hoàn thành theo lịch thời vụ" - ông Đỗ Kim Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.



Người dân xã Quỳnh Lâm chăm sóc cây màu vụ đông.

NGUYỄN CƯỜNG